



ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เลขที่สอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๑

นางสาวปวีณา ตะโสรัตน์

๐๒

นางสาวชนิกา เหล็กเทศ

๐๓

นางสาวกุลชญา น้อยบาท

๐๔

นางสาวศรัญญา ชำรัมย์

ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วัน	เวลา	วิชาที่ประเมิน	สถานที่ประเมิน
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑. ความรู้ - ความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ - ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office	ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	๓. ประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) - บุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ - ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ - มนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม - ทักษะคิด แรงจูงใจ	

ค) ประกาศรายชื่อ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ตามสถานที่ที่เปิดรับสมัคร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารบุรีรัมย์) หรือทางเว็บไซต์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ <http://nutrition.dld.go.th> หรือเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์”

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ และกระโปรงยีนส์ โดยเด็ดขาด
๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้
๓. ผู้รับการประเมินไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๔. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถส่งคำตอบต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินเมื่อเวลาทำตอบไปแล้ว ๔๕ นาที ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินจะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อนเท่านั้น
๕. อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินนำปากกาสีน้ำเงิน ปากกาลบคำผิด ดินสอ ๒B ขึ้นไปอย่างลบ กระเป๋าตุงคีย์ไบเล็กเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
๖. นอกจากอุปกรณ์การสอบตามที่แจ้งไว้ในข้อ ๕ แล้ว ห้ามผู้เข้ารับการประเมินนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และหนังสือหรือเอกสารใด ๆ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการประเมินจะสั่งพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเศกสรรค์ สนวนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์